
 

 -ส ารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕๖5 
วันที่  24 สิงหาคม  ๒๕๖4  เวลา  09.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายประสิทธ์ิ  กุลวงษ์ ประธานสภาฯ 09.3๐ น. ประสิทธ์ิ กุลวงษ์ 
๒ นายทองพูล  โสภาลี รองประธานสภาฯ 09.3๐ น. ทองพูล  โสภาลี 
๓ นายสวัสดิ์ ทิทา เลขานุการสภาฯ 09.3๐ น. สวัสดิ์ ทิทา 
๔ นายสุริยนต์  สุดแท้ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ 09.3๐ น. สุริยนต์  สุดแท้ 
๕ นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2 09.30 น. ปรุฬห์ เช้ือแก้ว 
๖ นายสายทอง  ธาตุดี สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 09.3๐ น. สายทอง ธาตุดี 
๗ นายไพรบุญ  อัคคะ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5 09.30 น. ไพรบุญ อัคคะ 
๘ นายคมสันต์  สุดงาม สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 09.3๐ น. คมสันต์  สุดงาม 
๙ นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๔ 09.3๐ น. อินทิรา บุญรอดราชกิจ 

 
ผู้มาประชุม  จ านวน  9  คน  
ผู้ไม่มาประชุม  จ านวน   -   คน  (ขาด  -  คน / ลา  -  คน) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

๑ นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 09.3๐ น. ภิญโญ  ศรีทัพสกุลชาย 
๒ นายทองใบ  กุลวงษ์ รองนายก อบต. 09.3๐ น. ทองใบ  กุลวงษ์ 
๓ นายสนิท  ทิทา รองนายก อบต. 09.30 น. สนิท  ททิา 
๔ นายบุญจันทร์  ทีทา เลขานุการนายก อบต. 09.3๐ น. บุญจันทร์  ทีทา 
5 จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 09.30 น. เทียนชัย  นนทะเสน 
6 นางลัดดาวัลย์  ข าศิริเจริญสุข รองปลัด อบต.แคนเหนือ 09.3๐ น. ลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข 
7 นายปริญญา พาละเอ็น ผู้อ านวยการกองช่าง 09.3๐ น. ปริญญา พาละเอ็น 
8 นางสาวศรีสมร  บุรี ผู้อ านวยการกองคลัง 09.30 น. ศรีสมร บุรี 
9 นางพิจิตรา  มูลวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด 09.3๐ น. พิจิตรา มูลวงษ์ 

10 นางสาวชมภู่  เขตคาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 09.3๐ น. ชมภู่ เขตคาม 
11 นางสาวเนตรา  กลอนโพธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 09.3๐ น. เนตรา กลอนโพธ์ิ 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เวลา ลายมือชื่อ 

12 นางรุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 09.30 น. รุ้งรัตน์ หมู่เมืองสอง 
13 นางกรรณิกา สุวรรณหาร นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 09.3๐ น. กรรณิกา สุวรรณหาร 
14 นายพจนารถ ราชมุณีสุข นายช่างโยธาช านาญงาน 09.30 น. พจนารถ ราชมุณีสุข 
15 นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 09.3๐ น. เสาวคล แฝงพงศ์ 
16 นางสาวพัชรียา เพียยุระ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 09.3๐ น. พัชรียา เพียยุระ 
17 นางสาวอัมพวัน สันเพาะ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 09.3๐ น. อัมพวัน สันเพาะ 
18 นางสาววิภาพรณ์ กาพล นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 09.30 น. วิภาพรณ์ กาพล 
19 นางสาวศิริรัตน์ ปัตตะเน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 09.30 น. ศิริรัตน์ ปัตตะเน 
20 นางสิริกานต์  มาลี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 09.30 น. สิริกานต์ มาลี 
21 นายวรวุฒิ เค้าแก้ว เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ 09.3๐ น. วรวุฒิ เค้าแก้ว 
22 นางสาวอรฤดี  สุนาโท เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 09.3๐ น. อรฤดี สุนาโท 
23 นางสาวกฤชอร  พิมพ์จ่อง นิติกรปฏิบัติการ 09.3๐ น. กฤชอร  พิมพ์จ่อง 

เริ่มประชุม  เวลา  09.3๐  น. 

   เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และได้น าสวดมนต์ไหว้พระ 
พร้อมด าเนินการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ สมัยสามัญ สมัย
ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวารที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์   1.1 ประกาศอ าเภอบ้านไผ่ เรื่องขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ประธานสภาฯ แคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 
   ตามหนังสือที่ว่าการอ าเภอบ้านไผ่ ที่ ขก0023.16/3032 ลงวันที่ 17 

สิงหาคม 2565 เรื่อง อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคน
เหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565  

   ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้ก าหนดสมัยประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ประจ าปี พ.ศ.2565 สมัยประชุมสามัญ 4 สมัย 
ก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 โดย
การประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 มีวาระการ 
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 ประชุมทั้งหมด 3 วาระ คือ วาระที่ 1 ขั้นรับหลักการ วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 
ขั้นเห็นชอบ (ลงมติให้ความเห็นชอบ ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (ต่อ) ในวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ และ วาระที่ 3 ขั้นลงมติให้ความ
เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ทั้งนี้ในการประชุมสภาฯ ไม่สามารถ
พิจารณาสามวาระในรวดเดียวได้ นั้น 

   นายอ าเภอบ้านไผ่ พิจารณาแล้ว อาศัยอ านาจตามมาตรา 53 วรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน จึงอนุญาตให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ขยายเวลาการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 
ออกไปอีก มีก าหนดไม่เกิน 15 วัน ทั้งนี้  ขอให้ด าเนินการประชุมสภาฯ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ 1.2 แนะน าบุคลากรโอนย้าย 
ประธานสภาฯ - จ่าเอก เทียนชัย  นนทะเสน ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง           

(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) โอนย้ายมาด ารงต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลแคนเหนือ (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 
2565 เป็นต้นไป 

ที่ประชุม  : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ -ไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเนื่องจากเป็นการประชุมต่อเนื่อง- 
ประธานสภาฯ           

ที่ประชุม :รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

 พ.ศ.2566 ในวาระท่ี 2 แปรญัตติ 

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้เปิดประชุมสภาสมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ สมัยที่ 3 ครั้ง 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เพ่ือพิจารณา  
 (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ผ่าน (วาระที่ 1) ขั้นรับ

หลักการ เรียบร้อยแล้ว และสภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติ 
 เพ่ือปฏิบัติหน้าที่รอรับการแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2565 วันที่ 17 

สิงหาคม 2565 และ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 พร้อมได้ส่งส าเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติแล้วนั้น จึงได้เปิดประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 
2565 เพ่ือสภาได้พิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ต่อไป  

    ในระเบียบวาระที่ 2 เป็นขั้นตอนของการแปรญัตติ (วาระที่ 2) หลังจากท่ีฝ่าย 
   บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
   ผ่านทางสภาฯ แล้วนั้น และได้ผ่านขั้นตอนการรับหลักการ (วาระที่ 1) และสภาฯ ได้มี 
   การจัดตั้งคณะกรรมการแปรญัตติข้อบัญญัติไปเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียนคณะกรรมการ 
   การแปรญัตติข้อบัญญัติ แจ้งผลต่อสภาฯ 

นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต.หมู่ที่ 2  แคนเหนือทุกท่าน กระผม นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
ประธานคณะกรรมการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขอแถลงการณ์ 
แปรญัตติ  การแปรญัตติต่อสภาฯ ดังนี้ 
    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
   แปรญัตติ พร้อมทั้งได้ก าหนดรับเรื่องขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี 2566 จ านวน 3 วัน ดังนี้ 
    1.วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
    2.วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
    3.วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. 
   รวมแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ในการรอรับค าเสนอขอแปรญัตติ ข้อบัญญัติ ผลปรากฏ 
   ว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือคณะผู้บริหารท่านใดมาขอยื่นเสนอ ขอค าแปรญัตติ 
   ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
   แต่อย่างใด  
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    ดังนั้น คณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 แล้วนั้น ซึ่งคณะกรรมการ 
   แปรญัตติไม่มีการแปรญัตติรายการใดๆ ใน (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   พ.ศ.2566 พร้อมทั้งมีมติเห็นควรคงร่างเดิม 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ได้กล่าวขอบคุณ ท่านปรุฬห์  เชื้อแก้ว ประธานคณะกรรมการการแปรญัตติที่ได้ 
ประธานสภาฯ  แถลงผลต่อที่ประชุมสภาฯ และตามส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการ 
   แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้แจ้ง 
   ต่อสมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารแล้วนั้น ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แคนเหนือ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ประมาณการ 
   รายรับทั้งสิ้น 44,500,000.-บาท และประมาณการรายจ่าย รวมทั้งสิ้น   
   44,500,000.-บาท 
    เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จักได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
     ในส่วนของงบประมาณเพ่ือใช้ในการลงทุน (ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน) จ านวน  
   9 หมู่บ้าน รวม 11 โครงการ รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 2,174,000.-บาท 
   ตามรายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2566 
   ที่สภาฯ ได้รับทราบและได้มีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตั้งแต่วาระแรก 
   ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 15  
   สิงหาคม 2565 ส าหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ สมัยสามัญ 
   สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ซึ่งในวันนี้ ในวาระท่ี 2 (ข้ันแปรญัตติ) จะเป็นการ  
   แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติ
   ข้อบัญญัติ ได้แถลงผลต่อสภาฯ ได้ทราบแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่น 
   ค าเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด และคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมพิจารณา (ร่าง)  
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แล้ว ได้มีมติเห็นควร 
   คงร่างเดิม 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ได้พิจารณาแล้วตามรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ จึงได้ขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้องถิ่น (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม  : มีมติเห็นชอบ ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 อย่างเป็นเอกฉันท ์8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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  5.1 การพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ 
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ได้แจ้งต่อสภาฯ เมื่อสภาฯ ได้ผ่านวาระท่ี 2 ขั้นแปรญัตติ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ประธานสภา  ซึ่งถือว่าได้ผ่านขั้นตอนการอภิปรายมาแล้ว ดังนั้นในขัน้นี้จะไม่มีการอภิปรายใดๆ  
   ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติ โดยสภาฯ เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ 
   รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 จึงได้ขอมติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แคนเหนือ ในวาระท่ี 3 ขั้นตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ.2566 ด้วยการยกมือ 

มติที่ประชุม  : มีมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566  
   อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 

นายประสิทธิ์ กุลวงษ์ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ 
ประธานสภา  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามร่างเดิมที่สภาฯ รับร่างไปแล้ว 
   โดยไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ท่านใดยื่นเสนอค าขอแปรญัตติ 
   ดังนั้น จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2566 นี้  
   ได้เสนอผ่านสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ เรียบร้อยสมบูรณ์ ครบทั้ง 3 วาระ 
    ในการนี้ประธานสภาฯ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   แคนเหนือทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2566 และจักได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป  

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ประธานสภาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้เวลา  
ประธานสภาฯ  12.00 น. แล้ว จึงแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ พักการประชุมชั่วคราวเพื่อพักรับประทาน 
   อาหารกลางวัน และนัดประชุมในระเบียบวาระอ่ืนๆ ต่อไป 

ที่ประชุม  : รับทราบ 
 
เริ่มประชุม   (รอบบ่าย) : เวลา 13.30 น. 
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ ได้พักรับประทานอาหารกลางวันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ได้ครบองค์ประชุม ประธานสภาฯ ได้ขอเปิดการประชุมสภาฯ (รอบบ่าย)  
   เวลา 13.30 น.ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ไดเ้ชิญคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภาฯ ,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่  
ประธานสภาฯ  ไดน้ าเสนอต่อสภาฯ ในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 
นายสวัสดิ์ ทิทา  ได้น าเรียนต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ได้มีต าแหน่ง 
เลขานุการสภา อบต. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ที่ย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ และท่านเป็นผู้ที่มี 
   ความรู้ความสามารถทางด้านระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน อีกท้ังมี  
   ประสบการณ์ด้านงานกิจการสภา  พิจารณาแล้ว เพ่ือให้งานสภาองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลแคนเหนือ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอลาออกจาก 
   การปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ 
   ผู้รับรอง 2 คน ดังนี้ 
   1.นายคมสันต์ สุดงาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6  
   2.นางสาวอินทิรา บุญรอดราชกิจ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์    ได้เรียนต่อที่ประชุมสภา กรณี นายสวัสดิ์ ทิทา ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหาร
ประธานสภาฯ  ส่วนต าบลแคนเหนือ ขอลาออก ท าให้ต าแหน่งว่างลง จะต้องด าเนินการเลือกเลขานุการ 
   สภา อบต.คนใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน โดยจะต้องเป็นไปตาม ระเบียบและกฎหมาย 
                               ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   1.พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไข 
   เพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2554 
    มาตรา 57 ก าหนดว่า ให้สภา อบต.เลือกปลัด อบต.หรือสมาชิก สภา   
   อบต.คนหนึ่งเป็นเลขานุการ สภา อบต.โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และการ  
   จัดการประชุม และงานอื่นใดตามที่ประธานสภา อบต.มอบหมาย ทั้งนี้ให้ค านึงถึง 
   ความรู้ ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภา อบต. 
   2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  
   และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 
    ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภา  
   ท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  
   ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  
   ให้หมายความถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
    ล าดับต่อไปกระผมจะให้สมาชิกได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ด ารงต าแหน่ง  
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ขอเชิญครับ 
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นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว โดยนายปรุฬห์  เชื้อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ 2 เสนอ 
สมาชิก อบต.หมู่ 2 จ่าเอกเทียนชัย  นนทเสน  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
   เป็นเลขานุการสภา อบต.แคนเหนือ 
   -ผู้รับรอง 2 คน  
   1.นายสายทอง  ธาตุดี ส.อบต. หมู่ที่ 4 
   2.นายไพรบุญ  อัคคะ ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 

นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอผู้สมควรด ารงต าแหน่งเลขานุการสภา อบต. อีกหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ  ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมนี้มีมติเลือก จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน ปลัดองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลแคนเหนือ เป็น เลขานุการสภา อบต.แคนเหนือ 
 
มติที่ประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง 8 เสียง 
 
นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ ล าดับถัดไป มีสมาชิกผู้ใดจะเสนอข้อราชการหรือเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมเติม อีกหรือไม่ 
ประธานสภา ฯ  ขอเรียนเชิญเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ 

นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว ได้เสนอต่อสภาฯ ดังนี้ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 2   1.กล่าวแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน 
 ต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ที่จะได้มาช่วยเหลืองานด้านกิจการสภา 

ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านระเบียบ และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้งานกิจการสภาสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.ขอเรียนสอบถามกรณีเข้ารับการอบรมของกองทุนสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 20-21 
สิงหาคม 2565 ณ อ าเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ที่ผ่านมา ไม่ทราบว่าทางกองทุนได้
มีการสนับสนุนเงินค่าสวัสดิการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม หรือไม่ อย่างไร 

 3.แจ้งถนนบริเวณสามแยกบ้านดอนหมากพริก ช ารุด เป็นหลุมเป็นบ่อตลอดแนว ท าให้
ประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน และเกรงว่าจะเกิดอันตราย ขอ
เรียนสอบถามว่าจะมีโครงการน าหินคลุก กากยางมะตอย เข้าท าการปรับปรุงซ่อมแซม
พ้ืนผิวถนนให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้ หรือไม่  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพ่ี
น้องประชาชน 

 
นายไพรบุญ  อัคคะ ไดเ้รียนสอบถามต่อที่ประชุมสภาฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไม่ทราบว่ามี 
สมาชิก อบต.หมู่ที5่  งบประมาณเพียงพอในการศึกษาดูงานนอกสถานที่หรือไม่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์
   และความสามัคคีในองค์กรให้สามารถติดต่อประสานงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   และขอสอบถามกรณีประปาถังสูงของบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และ บ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 
   ที่จะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า มีการตั้งงบประมาณไว้หรือไม่ 
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จ.อ.เทียนชัย  นนทะเสน ได้เสนอต่อสภาฯ กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจและเสนอให้ด ารง 
ปลัด อบต.แคนเหนือ ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ โดยจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายให้ดีที่สุด เพ่ือให้งานกิจการสภาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และขอแจ้งข้อ
ราชการต่างๆ ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้ 

 1.เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์
องค์การบริหารส่วนต าบลหินตั้ง ในหัวข้อเรื่องดังนี้ (1) โครงการกระบวนการจัดการน้ า
ด้วยระบบธนาคารน้ าใต้ดิน (2) โครงการฟอกไตเทียม (3) โครงการคัดแยกขยะ (4) 
โครงการป๊อบแทง โดย ดร.ภูนท สลัดทุกข์ เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ แนวคิดทฤษฎี รองรับการถ่ายโอนภารกิจและ
การปฏิบัติงานในระดับพ้ืนที่แบบมีส่วนร่วม  ถือเป็นโครงการกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่าง
ยิ่ง ซึ่งจะได้น าข้อมูลที่ได้มารวบรวม จัดเตรียมเพ่ือวางแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่ของ
ต าบลแคนเหนือต่อไป 

นายภิญโญ  ศรีทัพสกุลชายได้กล่าวขอบคุณต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ ที่ได้พิจารณา (ร่าง)  
นายก อบต.แคนเหนือ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ทั้งสามวาระ  
   เป็นที่เรียบร้อยดี และได้น าเรียนข้อราชการต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้  
   1.ตามท่ีได้ร่วมรับฟังการบรรยาย หัวข้อ (1) โครงการกระบวนการจัดการน้ าด้วยระบบ 
   ธนาคารน้ าใต้ดิน (2) โครงการฟอกไตเทียม (3) โครงการคัดแยกขยะ (4) โครงการป๊อบ 
   แทง โดยวิทยากร ดร.ภูนท สลัดทุกข์ เป็นผู้บรรยาย พร้อมด้วยปลัด อบต.แคนเหนือ , 
   ผู้อ านวยการกองช่าง พร้อมด้วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้  
   ถือได้ว่าเป็นการรับฟังที่ได้ทั้งความรู้และแง่คิดต่างๆ ที่สามารถน ามาวางแผนการ 
   ด าเนินงานและขยายผลให้เป็นรูปธรรมให้กับพ่ีน้องประชาชนต าบลแคนเหนือได้ ทั้งนี้ 
   จ าเป็นต้องมีภาคีเครือข่ายกับ อปท.ในเขตอ าเภอบ้านไผ่ ที่จะร่วมกันคิด ริเริ่มโครงการ 
   ดีๆให้เกิดขึ้น เช่น การสร้างภาคีเครือข่ายโครงการฟอกไตเทียม ร่วมกันทุก อปท.ในเขต 
   พ้ืนที่อ าเภอบ้านไผ่ หากด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ จะสามารถช่วยลดภาระ 
   ค่าใช้จ่ายให้แก่พ่ีน้องประชาชนได้ อีกท้ังยังช่วยเพิ่มรายได้กลับคืนมาพัฒนาพ้ืนที่ได้อีก 
   ด้วย  ซึ่งโครงการดังกล่าวในพ้ืนที่อ าเภอใกล้เคียง อย่างเช่น อ.ประทาย จ.นครราชสีมา  
   ได้เริ่มน ามาใช้บริการให้แก่พ่ีน้องประชาชน และผลปรากฏว่า ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
   2.ประเด็นที่ทางสมาชิกสภาฯ สอบถามเกี่ยวกับการจัดโครงการ OD เพ่ือเพ่ิม  
   ประสิทธิภาพการท างานของบุคลากรภายในองค์กร (โอดี) คาดว่าน่าจะ  
   สามารถด าเนินการได้ในห้วงเวลาประมาณปลายเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565  
   3.กรณีระบบประปาถังสูงที่จะติดตั้งในพ้ืนที่ ไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้ส าหรับ 
   ด าเนินการ คาดว่าจะน าเข้าบรรจุไว้ในแผน  เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงาน 
   ที่เก่ียวข้องต่อไป  
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   4.ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ จะเข้ารับการ 
   ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (องค์การมหาชน) สมศ.รูปแบบระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ขอเรียนเชิญ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดในช่วงเช้า 
   5.ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
   ผู้สูงอายุ จะน าคณะนักเรียนผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมที่วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหนองคูณ  
   หมู่ที่ 3  ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง 
 
นางลัดดาวัลย์ ข าศิริเจริญสุข ได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 
รองปลัด อบต.  1.กรณีโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน ได้เพ่ิมเติมไว้ในแผนเรียบร้อยแล้ว  
   2.กรณีท่ีทาง สมาชิก อบต.ได้สอบถาม เกี่ยวกับเรื่องประปาถังสูงของบ้าน  
   เหล่าหลวง หมู่ที่ 4 และบ้านห้วยชัน หมู่ที่ 5 นั้น ขอเรียนให้ทราบว่า เนื่องจากปริมาณ 
   น้ าใต้ดินไม่เพียงพอ ประกอบกับระบบกรองเสื่อมสภาพ ท าให้เกิดปัญหาน้ าประปา 
   ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบันบ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต้องขอใช้น้ าประปา 
   ร่วมกับบ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 เนื่องจากแหล่งน้ าไม่เพียงพอ ในส่วนของ อบต. ก็ใช้ 
   น้ าประปาร่วมกับ บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 จึงขอเรียนให้ทราบในเบื้องต้น ส่วนในเรื่องของ
   รายละเอียดมอบหมายกองช่างได้ชี้แจงให้สภาฯ ได้รับทราบ 
   3.การอนุมัติให้มีการใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ จะต้องได้รับ
   ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุน จึงจะสามารถใช้จ่ายเงินได้ มอบหมายเจ้าหน้าที่
   ที่รับผิดชอบกองทุนสวัสดิการฯ ได้ชี้แจงต่อสภาฯ 
   4.ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ จะเข้ารับการ 
   ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   (องค์การมหาชน) สมศ.รูปแบบระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) ขอเรียนเชิญ  
   คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชม ศพด. เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ 
 
นายปริญญา พาละเอ็น ได้น าเรียนต่อที่ประชุม กรณีน้ าประปาที่ทางสมาชิกได้สอบถาม ขอเรียนให้ทราบว่า  
ผู้อ านวยการกองช่าง ปริมาณน้ าบ่อบาดาลคุณภาพน้ าไม่ได้ เนื่องจากมีปริมาณของโซเดียมค่อนข้างมาก ท าให้ 
   เกิดปัญหาท่ออุดตัน ซึ่งเรื่องนี้ ทางกองช่าง ได้หารือไปยังกรมทรัพยากรน้ าบาดาลในการ
   หาแหล่งน้ าใหม่เพ่ือเจาะบ่อเพ่ิม  โดยจะต้องหาจากน้ าประปาภูมิภาค ซึ่งเป็นหน่วยงาน 
   ที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการหาแหล่งน้ ามากกว่า จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่อง 
   น้ าประปาไม่เพียงพอได้ 
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นางพิจิตรา  มูลวงศ์ ได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ดังนี้ 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.  1.ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ที่เป็นตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการฯ เข้ารับ 
   การอบรมพัฒนาศักยภาพเมื่อวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ขอเรียนชี้แจง 
   เกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 
   -ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200.-บาท (เป็นค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารเย็น  
   จ านวน 2 วัน รวมค่าที่พัก)  
   -ค่าเดินทางไปราชการ คิดตามระยะทาง กิโลเมตรละ 4 บาท  อยู่ระหว่างการรวบรวม 
   เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 
   -ค่าเบี้ยเลี้ยง ตามระเบียบของกองทุนสวัสดิการฯ ไม่ได้ก าหนดไว้  
   2.ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่าน รวบรวมรายชื่อนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ที่จะเข้า
   ร่วมกิจกรรม “เปิดโลกทัศน์  ย้อนวัย สร้างความสุขและรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุ” ชม 
   ภาพยนตร์ เรื่อง บุพเพสันนิวาส 2 ณ โรงหนังเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี สาขาบ้านไผ่  
   อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 กันยายน 2565 โดยรวบรวมส่งที่งานพัฒนา 
   ชุมชนฯ ส านักปลัด อบต. 
   3.ขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ดังนี้  
    -วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ   
    -วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 กิจกรรมลงพ้ืนที่เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์ จ านวน  
   3 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านแคนเหนือ ม. 1 จ านวน 1 ราย บ้านห้วยชัน ม.5 จ านวน 2 ราย 
   และบ้านโคกโก ม.7 จ านวน 3 ราย โดยคณะจะเริ่มออกเดินทาง จาก อบต. เวลา  
   09.00 น. 
    -วันที่ 30 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมดูแลสุขภาพผู้พิการ ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2565 
    -วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค 
   พิษสุนัขบ้าต าบลแคนเหนือ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
   4.ขอแจ้งยอดจ านวนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลแคนเหนือ ณ ปัจจุบัน มีสมาชิก
   ทั้งสิ้น จ านวน 2,999 คน (ยอดสมาชิก ณ เดือนกรกฎาคม 2565) ซึ่งได้รับการสมทบ 
   งบประมาณเข้ากองทุน ดังนี้ 
    -รับจาก พอช. จ านวน 300,000 บาท  
    -รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จ านวน 50,000 บาท 
   ทั้งนี้จะด าเนินการจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุในช่วงปลายปี ซึ่งจะต้องได้รับการเห็นชอบจาก 
   คณะกรรมการในการพิจารณาจ่ายสวัสดิการ 
 
ที่ประชุม  : รับทราบ 
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นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระอ่ืนๆเพิ่มเติม ในฐานะประธานการประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,  
   พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัย 
   สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ขณะนี้การประชุมได้ด าเนินการครบตาม 
   ระเบียบวาระการประชุมแล้วจึงได้ขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา   15.00 น. 

    (ลงชื่อ).....................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายสวัสดิ ์ทิทา)     
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
 
    (ลงชื่อ).....................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หมู่ที่ 2 
       
    (ลงชื่อ).....................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายคมสันต์  สุดงาม) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หมู่ที่ 6 
  
    (ลงชื่อ)....................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หมู่ที่ 7 
 
 รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัย.................สมัยที่...............ครั้งที่............เมื่อวันที่......................................... 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 34 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสิทธิ์  กุลวงษ์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ       
                    วันที่  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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นายประสิทธิ์  กุลวงษ์ มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอในวาระอ่ืนๆอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ 
ประธานสภาฯ  ในระเบียบวาระอ่ืนๆเพิ่มเติม ในฐานะประธานการประชุมในวันนี้ ขอขอบคุณสมาชิกสภา
   องค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือทุกท่าน รวมถึงคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ,  
   พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัย 
   สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 ขณะนี้การประชุมได้ด าเนินการครบตาม 
   ระเบียบวาระการประชุมแล้วจึงได้ขอปิดการประชุม 

ปิดการประชุม  เวลา   15.00 น. 

    (ลงชื่อ)................สวัสดิ์ ทิทา...................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายสวัสดิ ์ทิทา)     
            เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ  
 
    (ลงชื่อ)..............ปรุฬห์  เชื้อแก้ว.............คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายปรุฬห์  เชื้อแก้ว) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หมู่ที่ 2 
       
    (ลงชื่อ).............คมสันต์  สุดงาม.............คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายคมสันต์  สุดงาม) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หมู่ที่ 6 
  
    (ลงชื่อ).......อินทิรา  บุญรอดราชกิจ.......คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวอินทิรา  บุญรอดราชกิจ) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ หมู่ที่ 7 
 
 รายงานการประชุมสภาฯ ฉบับนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือได้รับรองรายงานการประชุมแล้ว
ในสมัยประชุมสภาฯ สมัย.................สมัยที่...............ครั้งที่............เมื่อวันที่......................................... 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 34 
 
 
    (ลงชื่อ)........ประสิทธิ์  กุลวงษ.์............ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายประสิทธิ์  กุลวงษ์) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแคนเหนือ       
                    วันที่  24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 


